



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 26 สิงหาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.จัดทีมลงใต้เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด	สยามรัฐ
2. หนุนเกษตรกรปลูก "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" สินค้า Future Crop...	แนวหน้า
3. หนุนเกษตรกรปลูก "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" สินค้า Future Crop จ.นคร...	มติชน
4. สศก. MOU ม.หอการค้า ลุยนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เร่งทำ...	siamrath.co.th
5. กรมเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย	tna.mcot.net
6. สศก. ลุยโคราช แหล่งระบาดใหญ่ โรคใบด่างมันฯ แนะนำเกษตรกรหมั่นสังเกต...	ryt9.com
7. สศก. ลุยโคราช แหล่งระบาดใหญ่ โรคใบด่างมันฯ แนะนำเกษตรกรหมั่นสังเกต..	thaipr.net
8. ขยายเยียวยาเกษตรถึง15ก.ย. เก็บตก4หมื่นรายโอนรวดเดียว'หมื่นห้า'	ประชาชาติธุรกิจ
9. "เฉลิมชัย"เร่งระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฯ	ฐานเศรษฐกิจ
10. สัมภาษณ์: คีบบ้าน 2 สาร ค่าเผาต้นละแสน 'อัครปราการ'ยันไม่มีเอี่ยวการเมือง	ฐานเศรษฐกิจ
11. สก๊อปพิเศษ: แปลงใหญ่ไฟ้อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา สร้างรายได้ยั่งยืนให้กับ...	สยามรัฐ
12. คอถัมภ์: เส้นใต้บรรทัด: เศรษฐกิจ...กับ 'เรือดำน้ำ'	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : สศก.จัดทีมลงใต้เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 24361 หน้า : 8(ล่างขวา)

สศก.จัดทีมลงใต้เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ

อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ไม้ผล

ภาคใต้ในขณะนี้ว่า ภาพรวมผลผลิต

ไม้ผล 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ

ลองกอง) ภาคใต้ 14 จังหวัด ในปี 63

ให้ผลผลิตรวมประมาณ 727.824 ตัน

ลดลงจากปี 62 จำนวน 801.413 ตัน

ล่าสุดจากการลงพื้นที่ติดตามสถาน

การณ์ผลไม้จากล้งรับซื้อผลไม้ หน่วย

งานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่

จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรี

ธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-15 ส.ค.63

พบว่าทุเรียนมีผลผลิตสู่ตลาดน้อย

เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

ส่วนมังคุด มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่าน

มา เนื่องจากสภาพอากาศแล้งทำให้

การติดดอกออกผลลดลง โดยออกสู่

ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ 30 และ

ทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่นเช่นกัน

ขณะนี้ผลผลิตรุ่นที่ 2 กำลังออกสู่

ตลาดในเดือนส.ค.ซึ่งมีคุณภาพดีกว่า

ปีที่ผ่านมา ขณะที่เงาะโรงเรียน

จ.สุราษฎร์ธานี ผลผลิตน้อยกว่าปีที่

ผ่านมา ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว

ประมาณร้อยละ 60 โดยผลผลิต รุ่นที่

2 ออกสู่ตลาดประมาณช่วงกลางเดือน

ส.ค.และมีคุณภาพดีกว่ารุ่นแรก แต่ใน

ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกมากในพื้นที่ ทำ

ให้ผลเงาะร่วงจากต้น และแตก ส่วน

ลองกอง ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาด

น้อย คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด

มากประมาณปลายเดือนกันยายน -

ตุลาคม 2563

“สำหรับด้านการตลาดปีนี้ ราคา

ของผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่อง



จากความต้องการของตลาด ทั้งใน และต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่องโดย ทุเรียนเกรดส่งออก(เกรด AB)ราคาก็โลกรัมละ 130-140 บาท ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน มังคุดผิวมันใหญ่(เบอร์ 1-3) ราคาก็โลกรัมละ 80-100 บาท ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่วนมังคุดผิวลาย(ลายมังกร)ราคาก็โลกรัมละ 50-55 บาท เงาะโรงเรียนเกรดส่งออก ราคาก็โลกรัมละ 37 บาท โดยตลาดสำคัญ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง ส่วนราคาซื้อขายตลาดในประเทศ ราคาก็โลกรัมละ 32-35 บาท”

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการปลูกทุเรียนมีมากขึ้น จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ยางพารา เงาะ และลองกอง โดยการปลูกแซมในสวนเดิม ทำให้ภาคใต้เริ่มมีผลผลิตมังคุด เงาะ และลองกองลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน ส.ค. มีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ล้งทุเรียนปิดรับซื้อมากกว่า 100 รายโดยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ส.ค. ได้รับอิทธิพลจากลมพายุซินลากู ทำให้ได้รับความเสียหายกว่า 300 ไร่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : หนุนเกษตรกรปลูก "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" สินค้า Future Crop...

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 10864 หน้า : 4(ล่างซ้าย)

หนุนเกษตรกรปลูก "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" สินค้า Future Crop จ.นครราชสีมา สร้างรายได้งาม

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ถั่วลิสง เป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่เกษตรกรนิยมปลูกอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ แหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) พบว่า สินค้าทางเลือก "ที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คือ "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต (future crop) เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยเกษตรกรนิยมปลูกถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลายในพื้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ อาทิ มันสำปะหลังโรงงาน เป็นต้น



นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ สศก.

หากพิจารณาด้านการผลิตและผลตอบแทนของถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน หรือพันธุ์กาศพิณธุ์ 2 พบว่า มีพื้นที่ปลูก จำนวน 2,000 ไร่ (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 2,400 ตัน/ปี เกษตรกรปลูก จำนวน 500 ราย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอคูขันธ์ เลิงสางและหนองสูง เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ดอน ลักษณะดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์พระราชทาน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติค่อนข้างหวาน กรอบ นุ่มกว่าถั่วลิสงทั่วไป ไร่ผลผลิตค่อนข้างสูง และมีต้นทุนของตลาด ราคาเฉลี่ยตันอยู่ที่ 120-150 บาท/โลกรัม ต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12,924 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ 95-110 วัน ให้ผลผลิตเปลือกสดเฉลี่ย 1,295 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 - 25 บาท/โลกรัม (ราคา ณ เดือนมิถุนายน 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 30,227 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 17,303 บาท/ไร่/รอบการผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรได้นำผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเป็น ถั่วต้ม และถั่วคั่ว

ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งมารับซื้อถึงไร่ ส่วนร้อยละ 30 ส่งจำหน่ายที่ตลาดสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ตลาดดอนแควน เขตโพน และสุรนคร

ด้านนายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวเสริมว่าการปลูกถั่วลิสงจะมีต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกโดยใช้ระบบน้ำหยด จึงมีค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่นและมีค่าจ้างแรงงานเก็บผลผลิตในอัตราโลกรัมละ 5 บาท แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตและผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับถือว่าคุ้มค่า โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร รวมถึงสามารถผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรในชุมชน ดังนั้น การปลูกถั่วลิสงจึงเป็นอาชีพที่



นายสมมาตร ยิ่งยวด
ผู้อำนวยการ สศท.5



เหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาแรงงานในครัวเรือน ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 โทร. 0 4446 5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : หนุนเกษตรกรปลูก "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" สินค้า Future Crop จ.นคร...

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15508 หน้า : 6(ล่างซ้าย)

หนุนเกษตรกรปลูก “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน” สินค้า Future Crop จ.นครราชสีมา สร้างรายได้งาม



นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก) เปิดเผยว่า ถั่วลิสง เป็นพืชไร่ตระกูลถั่ว

ที่เกษตรกรนิยมปลูกอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ

แหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งจากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) พบว่า สินค้าทางเลือก “ที่มีศักยภาพ

ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คือ “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน”

ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต (future crop) เนื่องจาก

เป็นพืชที่มีอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร

เป็นอย่างดี โดยเกษตรกรนิยมปลูกถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลายในพื้นที่

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ อาทิ มันสำปะหลังโรงงาน เป็นต้น

หากพิจารณาด้านการผลิตและผลตอบแทนของถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน

หรือพันธุ์คุณภาพดี 2 พบว่า มีพื้นที่ปลูก จำนวน 2,000 ไร่ (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตร

จังหวัดนครราชสีมา) ให้ผลผลิตรวมทั้งมตประมาณ 2,400 ตัน/ปี เกษตรกรปลูก จำนวน

500 ราย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอครบุรี เล็งสร้างและหนองบุญมาก เนื่องจากมี

สภาพพื้นที่ดอน ลักษณะดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกร

นิยมปลูกพันธุ์พระราชทาน

ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติค่อนข้าง

หวาน กออบ นุ่มกว่าถั่วลิสง

ทั่วไปให้ผลผลิตค่อนข้างสูง

และเป็นที่ต้องการของตลาด

ราคาเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 120-150

บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิต

จนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12,924 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ

95-110 วัน ให้ผลผลิตเปลือกสดเฉลี่ย 1,295 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่เกษตรกร

ขายได้เฉลี่ย 15 - 25 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนมิถุนายน 2563) สร้างรายได้

เฉลี่ย 30,227 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 17,303 บาท/ไร่/

รอบการผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรได้ทำผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเป็น ถั่วคั่ว

ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งมา

รับซื้อถึงไร่ ส่วนร้อยละ 30 ส่งจำหน่ายที่ตลาดสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ตลาดดอนแซน

เท็ดโท และสุรนคร

ด้านนายสมมาตร อึ้งยวด ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวเสริมว่า

การปลูกถั่วลิสงจะมีต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากเกษตรกรนิยม

ปลูกโดยใช้ระบบน้ำหยด จึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่น

และมีค่าใช้จ่ายแรงงานเก็บผลผลิตในอัตราไร่ละ 5 บาท

แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตและผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ

ถือว่าคุ้มค่า โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มีการส่งเสริม

ให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการ

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

ตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหา

กาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้หันมาปลูกพืช

ตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร รวมถึง

สามารถผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรในชุมชน ดังนั้น การปลูกถั่วลิสงจึงเป็น

อาชีพที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาแรงงานในครัวเรือน ทั้งนี้ หากเกษตรกร

หรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน สามารถสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ สศท.5 โทร.0 4446 5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th



นายสมมาตร อึ้งยวด ผู้อำนวยการ สศท.5





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

หัวข้อข่าว : สศก. MOU ม.หอการค้า ลุยนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เร่งทำ...

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

สศก. MOU ม.หอการค้า ลุยนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เร่งทำฐานข้อมูล Big Data

สศก. มุ่งนโยบายเกษตร “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เร่งทำฐานข้อมูล Big Data

นายสุวิทย์ วิบุลยสันติ และ นายวิชาญ อิงคกุล รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กับ สศก. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าว สศก. จะจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย สศก. จะจัดทำฐานข้อมูล Big Data ขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 3 ล้านราย โดยมีข้อมูลประชากรกว่า 10 ล้านราย และ MOU เป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี โดยมี 25 หน่วยงาน 2562 หน่วยงาน เป็นภาคีความร่วมมือกับ สศก. (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC และมีการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NCDC) หรือศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านข้อมูลเกษตร ซึ่ง สศก. ได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าว สศก. จะจัดทำฐานข้อมูล Big Data ขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 3 ล้านราย โดยมีข้อมูลประชากรกว่า 10 ล้านราย และ MOU เป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี โดยมี 25 หน่วยงาน 2562 หน่วยงาน เป็นภาคีความร่วมมือกับ สศก. (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC และมีการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563

เลขาธิการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กับ สศก. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Big Data ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าว สศก. จะจัดทำฐานข้อมูล Big Data ขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 3 ล้านราย โดยมีข้อมูลประชากรกว่า 10 ล้านราย และ MOU เป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี โดยมี 25 หน่วยงาน 2562 หน่วยงาน เป็นภาคีความร่วมมือกับ สศก. (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC และมีการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563

“สศก. เคารพและยินดีที่ร่วมโครงการนี้ แต่ขอฝากถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการว่า การจัดทำฐานข้อมูล Big Data นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย สศก. จะจัดทำฐานข้อมูล Big Data ขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 3 ล้านราย โดยมีข้อมูลประชากรกว่า 10 ล้านราย และ MOU เป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี โดยมี 25 หน่วยงาน 2562 หน่วยงาน เป็นภาคีความร่วมมือกับ สศก. (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC และมีการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563

สำหรับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NCDC) หรือศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านข้อมูลเกษตร ซึ่ง สศก. ได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าว สศก. จะจัดทำฐานข้อมูล Big Data ขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 3 ล้านราย โดยมีข้อมูลประชากรกว่า 10 ล้านราย และ MOU เป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี โดยมี 25 หน่วยงาน 2562 หน่วยงาน เป็นภาคีความร่วมมือกับ สศก. (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC และมีการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563

รหัสข่าว: I-I200826001459

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatma Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ tna.mcot.net

หัวข้อข่าว : กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย



พฤษภาคม 25 ส.ค. - ราชวชนลำไย กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย...



นางสนธิ์ ศรีโอง วั นนท์อธิบดีกรมการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย...

ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือตาม - ครัวเรือน... กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย...

ราชวชนลำไย กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย... กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย...

นายธีรเดช สุทธิธรรมสาร อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ... กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย...

จากข้อมูลของ สหกรณ์เกษตร ลำไยภาคใต้ (สทล.) พบว่า สถานการณ์การผลิตลำไยปี 2562 พบยอดผลผลิต... กรม.เห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไย...

Latest News - ข่าวล่าสุด





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ ryt9.com

หัวข้อข่าว : สศก. ลุยโคราช แหล่งระบาดใหญ่ โรคใบด่างมันฯ แนวเกษตรกรรมหันสังเกต...

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



สศก. ลุยโคราช แหล่งระบาดใหญ่ โรคใบด่างมันฯ แนวเกษตรกรรมหันสังเกต/ผู้นำชุมชน



ข่าวทั่วไป Tuesday August 25, 2020 14:32 - ThaiPR.net



กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางอัญญา ธาโช ของเสนาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... (Main article text continues)

เมื่อวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 สก. โดย ศูนย์ประเมินผล ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดนครราชสีมา... (Main article text continues)

ขณะนี้ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างไปแล้ว จำนวน 28,135 ไร่... (Main article text continues)

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว... (Main article text continues)

ทั้งนี้ สก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจระดับภาค... (Main article text continues)



นัก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา



ข่าวทั่วไปล่าสุด

- 25 ส.ค. Innodisk และ DFI...
25 ส.ค. ศาลอุทธรณ์กรุงเทพ...
25 ส.ค. งานกิจกรรม...
25 ส.ค. COVID-19...
25 ส.ค. COVID-19...
25 ส.ค. แพทย์ประจำศูนย์...
25 ส.ค. คณะพาณิชย์...
25 ส.ค. กรมส่งเสริมการค้า...
25 ส.ค. กรมส่งเสริมการค้า...



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 จากเว็บไซต์ thaipr.net
 หัวข้อข่าว : สศก. ลุยโคราช แหล่งระบาดใหญ่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 ฉบับที่ : - หน้า : -

The screenshot displays the ThaiPR.NET website interface. At the top, there's a navigation bar with categories like 'ข่าวประชาสัมพันธ์', 'ปฏิทินข่าว', 'ฝ่ายข่าวต่างประเทศ', and 'PR Scoop'. The main content area features a news article with a photo of people in a field. The article title is 'สศก. ลุยโคราช แหล่งระบาดใหญ่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง'. Below the photo, there's a summary and a full text section. On the right side, there are several sidebar widgets including 'STDB' (State Trademark Development Board), 'Collaborative Gateway', and 'กฏบัตรนักสื่อสารมวลชนไทยปี 2563'. At the bottom, there are social media sharing buttons for Facebook, Twitter, and LinkedIn.

รหัสข่าว: I-1200826001446

หน้า: 1/1



InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
 02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@iqnewsclip.com

12 ขยายเยียวยา เกษตรกร 15 ก.ย.

เก็บตก 4 หมื่นราย
โอนรวดเดียว "หมื่นห้า"

ขยายเยียวยาเกษตรกรถึง 15 ก.ย. เก็บตก 4 หมื่นราย โอนรวดเดียว 'หมื่นห้า'

การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร "รอบเก็บตก"

กรม.ไฟเขียวขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาออกไปจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2563 นี้

สำหรับ

เกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิน **38,737** ราย

เกษตรกรที่อุทธรณ์-เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แล้ว
แต่ยังไม่ได้รับเงินไม่เกิน 31 ก.ค. 2563 อีกไม่เกิน **1,028** ราย

ขยายเวลาโอนเงินให้เกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชี
115,892 ราย ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจรวบรวม

รัฐบาลไฟเขียวขยายเวลาโอนเงิน
เยียวยาเกษตรกร "รอบเก็บตก"
ถึง 15 ก.ย.นี้ คาดอีกราว 4 หมื่นราย
รวมถึงขยายเวลาโอนเงินให้เกษตรกร
ที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีกว่า 1 แสนคน
ถึง 30 ก.ย. สั่งโอนเงินเข้าบัญชี
ที่เดียว 1.5 หมื่นบาท ธ.ก.ส.ยัน
พร้อมโอนภายใน 1 วัน หลังได้รับ
รายชื่อจากกระทรวงเกษตรฯ

แหล่งข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ล่าสุด
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยา
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา-19 ที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้

อย่างสมบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 38,737
ราย เกษตรกรที่มาอุทธรณ์ รวมถึงกลุ่ม
เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือ
เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำเนินการจ่ายให้ไม่ทันวันที่ 31 ก.ค. 2563
อีกจำนวนไม่เกิน 1,028 ราย ออกไป
จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2563 นี้

"ครม.ให้กระทรวงเกษตรฯเร่งจ่าย
เงินให้เกษตรกรเหล่านี้ งวดเดียว

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/การเงิน

วันที่: พุธที่ 27 - อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5283

หน้า: 1 (ล่างขวา), 12

Col.Inch: 72.12

Ad Value: 97,362

PRValue (x3): 292,086

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ขยายเยียวยาเกษตรกรถึง 15 ก.ย. เก็บตก 4 หมิ่นรายโอนรวดเดียว 'หมิ่นห้า'

15,000 บาทต่อราย ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 ก.ย. นี้ ซึ่งหากพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ยุติการดำเนินการโอนเงินทันที” แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีรับโอนเงิน จำนวน 115,892 ราย ก็ให้ขยายเวลาโอนเงินออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. 2563 โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณ 10 ล้านราย

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีมีเกษตรกร 378 ราย ยื่นขอสงวนสิทธิการรับเงินเยียวยาดังกล่าว ทางกระทรวงเกษตรฯ จะต้องติดตามเงินที่โอนไปแล้วกลับคืนมา

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะโฆษกธนาคารกล่าวว่า ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้แจ้งบัญชีที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าได้กลับไปให้ทางกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาทั้งสิ้น 115,892 ราย เนื่องจากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้มีสิทธิไม่ได้แจ้งเลขบัญชี หรือมีเหตุผิดปกติอื่น ๆ

“ครม. มีมติให้ขยายเวลาถึง 15 ก.ย. ระหว่างนี้ทาง ธ.ก.ส. ก็รอทางกระทรวงเกษตรฯ ทบทวน แล้วแจ้งกลับมาว่าต้องโอนเงินให้เกษตรกรอีกกี่ราย

ทางธนาคารก็พร้อมโอนให้ทันทีภายใน 1 วัน หลังจากปรับแจ้ง ซึ่งจะเป็นการโอนให้ครั้งเดียวรายละ 15,000 บาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ทำหน้าที่เหมือนเป็นแคชเชียร์กรณีที่โอนไม่ได้ เราก็ส่งชื่อกลับไปให้กระทรวงเกษตรฯ” นายสมเกียรติกล่าว

รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรบางส่วนเสียชีวิตไปแล้ว ทำให้โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ก็มีอย่างเช่นในเดือน มิ.ย. ก็ตรวจสอบพบว่า มีเสียชีวิตแล้ว 14,591 ราย ส่วนเดือน ก.ค. พบว่า มีอีก 5,587 ราย ส่วนเดือน ส.ค. ยังไม่ได้รับรายงาน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังมีชื่อที่เหลื่อมกันระหว่างเดือนอยู่บ้าง

“เฉลิมชัย”เร่งระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฯ

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่
ที่เมืองคอน ติดตามโครงการอ่าง
เก็บน้ำคลองดินแดงฯ จี้เร่งพัฒนา
ระบบส่งน้ำแก่เกษตรกร และเพื่อ
อุปโภค-บริโภคบรรเทาความ
เดือดร้อนในพื้นที่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณ
รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช (14 ส.ค.
63) มีนายประพิศ จันทร์มา รอง
อธิบดีกรมชลประทาน ผู้แทน
กรมชลประทาน นายวานิช แก้ว
ประจุ ผู้อำนวยการโครงการ
ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ผลการดำเนินโครงการฯ พร้อม
พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่

สำหรับอ่างเก็บน้ำคลอง
ดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปลายเดือน
พฤศจิกายน 2531 ได้เกิดอุทกภัย
ในเขตบริเวณอำเภอฉวาง อำเภอ
พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดความเสี
หายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และที่ทำ
กินของราษฎรในบริเวณดังกล่าว
เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงทรง
มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน
หาทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ในเขตพื้นที่ของแม่น้ำตาปีตอน
ล่าง จนเกิดเป็นโครงการอ่างเก็บ



> เฉลิมชัย ศรีอ่อน

น้ำเขื่อนคลองดินแดงอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่ และรองรับน้ำ
เพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่ชลประ
ทานประมาณ 9,900 ไร่ โดยภาย
หลังจากที่โครงการฯแล้วเสร็จ
พบว่าในพื้นที่ไม่มีเหตุอุทกภัยเกิด
ขึ้นอีกตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำคลอง
ดินแดงฯ มีความจุ 60 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร อยู่ระหว่างการ
สำรวจออกแบบแนวท่อเพื่อจัด
ทำระบบส่งน้ำเข้าสู่ภาคเกษตร
ของประชาชน รวมถึงการนำไป
ใช้อุปโภค-บริโภค ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 30 กิโลเมตร คาดจะ
สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
ได้ในปี 2565 ซึ่งในส่วนของกา
รจัดหาที่ดิน จะต้องสร้างความ
เข้าใจ สร้างความมั่นใจในกระบวน
การชดเชยและลดผลกระทบ ผ่าน
การรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนอย่างเข้มข้น เพื่อให้
โครงการสามารถบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้ง
ในด้านการเกษตร อุปโภค-บริโภค
ได้อย่างยั่งยืน ●

คีบบน 2 สาร ค่าเผาต้นละเสน 'อัครปราการ' ยันไม่มีเอี่ยวการเมือง



เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแบน “พาราควอต-คลอริไพริฟอส” ขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 โดยกรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศคำสั่งให้เกษตรกรต้องส่งมอบดินสารเคมีดังกล่าว ให้กับร้านค้าที่ซื้อมาภายใน 90 วันหรือภายในวันที่ 29 สิงหาคม และให้ร้านค้ารวบรวมแจ้งปริมาณต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภายใน 120 วัน หรือภายในวันที่ 28 กันยายน เพื่อส่งคืนไปยังผู้ผลิตและผู้นำเข้า ซึ่งต้องแจ้งปริมาณต่อกรมวิชาการเกษตรใน 270 วัน หรือภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทำลายต่อไป ปัจจุบันบริษัทที่มีศักยภาพในการเผาทำลายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอยู่บริษัทเดียวในประเทศไทย คือ บริษัท อัครปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง “ฐานเศรษฐกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ถึงความพร้อมในครั้งนี้

รู้จัก “อัครปราการ”

นายวันชัย กล่าวว่า “อัครปราการ” เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการบริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) โดยการเผาที่อุณหภูมิสูงด้วยการเผาขยะอุตสาหกรรมแบบหมุน (Rotary Kiln) เตาเผาขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นเตาเผาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่



สามารถกำจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม สามารถทำลายได้ทั้งของเสียจากสารอินทรีย์ ที่เป็นของเหลวของเสียประเภทกตะกอน (Sludge) ที่สับถ่ายได้และสับถ่ายไม่ได้ ก๊าซและของแข็งรวมทั้งขยะติดเชื้อที่เกิดจากโรงพยาบาล

“โครงการนี้ใช้งบลงทุนสูงถึง 1,500 ล้านบาท เนื่องจากกระบวนการเผาต้องควบคุมมาตรฐานในทุกขั้นตอนจนไม่เหลือมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยบริษัท อัครปราการ จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานให้เป็นผู้บริหารโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2571 และสามารถต่อสัญญาได้อีกครั้งละ 10 ปี”

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการทำลาย 250 ตันต่อวัน สิ่งที่เผามีทั้งของแข็งและของเหลว หรือเป็นแก๊ส ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเผาทำลาย 2 สารที่ถูกแบน คือ “พาราควอต-คลอริไพริฟอส”

จะต้องขอยุทธยละเอียดกับผู้ประกอบการอีกครั้งว่าของที่จะทำลายมีปริมาณเท่าไร ก่อนหน้านี้มีคนเข้าใจผิดว่าบริษัทคิดค่าทำลายที่ตันละ 3 แสนบาท ซึ่งในข้อเท็จจริงของการหารือเบื้องต้นกับหน่วยงานรัฐซึ่งไม่มีความพร้อมด้านรถขนส่งที่จะขนสินค้า (2 สารที่ถูกแบน) มาส่งถึงโรงงาน บริษัทต้องมีทีมงานไปดำเนินการจัดหาล้างสินค้าในการเก็บรวบรวมจากแต่ละภูมิภาค รับสินค้าเอง และบริหารจัดการ

เองทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการบริหารทั้งบุคลากร ทั้งจากคลังสินค้าทั่วประเทศ ที่ด้วยกันประมาณ 1 แสนบาทต่อต้น หรือ 100 บาทต่ออีกโลกริมเท่านั้นเอง ไม่ใช่ 3 แสนบาทต่อต้นอย่างวิพากษ์วิจารณ์กัน

“ถามว่าหากรับงานรัฐบาลในการทำลายสารเคมี พอใจหรือไม่ ยอมรับว่าเป็นเรื่องใหญ่และคิดหนัก เพราะลูกค้าที่เรามีอยู่ 12-13 ปีแล้ว ถ้าต้องหยุดเพื่อมารับงานนี้โดยเฉพาะซึ่งเป็นไปไม่ได้ทางด้านธุรกิจ แล้วถ้าเราเผาสาร 2 สารที่แบนแล้ว ค่อยมารับงานที่อื่นใหม่ ก็คงไม่ใช่เจตนาของกรมโรงงานฯ ที่ให้สร้างเตาเผาขึ้นมา ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไปแล้วว่าหากจะทำอย่างนั้นก็คงทำไม่ได้”

ยันไม่มีเอี่ยวการเมือง

นายวันชัย กล่าว ว่า ในแต่ละประเทศที่แบนสารเคมีจะปล่อยให้ใช้จนหมดไปเอง เพราะถ้าให้บริษัทมากำจัดนั้นเป็นเรื่องใหญ่ มีหลายคนโยงเป็นเรื่องการเมือง ความจริงแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย อัคคีปราการเป็นบริษัทมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้น ไม่มีหน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาบังคับให้รับงาน หรือมีคำสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ บริษัททำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ทุกวันนี้ก็รับสารเคมีมาเผาทำลายให้ผู้ประกอบการเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่จะหยุดรับงานทั้งหมดเพื่อมารับงานนี้เพียงงานเดียว

“จากที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศคำสั่งให้เกษตรกร ร้านค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า รวบรวมสารข้างต้นส่งให้กับบริษัทผู้รับกำจัดระยะเวลา 200 วันหรือกว่า 9 เดือน จากไหม้ไอน้ำที่ออกมาความกังวลต่าง ๆ ของเราก็ผ่อนคลายลง”



**แปลงใหญ่ไผ่
อ.ท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา
สร้างรายได้ยั่งยืน
ให้กับชุมชน >12**

แปลงใหญ่ไผ่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา สร้างรายได้ยั่งยืนให้กับชุมชน



สก๊อปพิเศษ
ทีมข่าวภูมิภาค

เกษตรกรในพื้นที่จึงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่
ข้างขอบกินมาเป็นพืชอื่น ๆ ทดแทน
นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง กล่าวว่า ไผ่ตงจึงเป็นพืชทางเลือก



ชนิดหนึ่งที่เกษตรกรเลือกนำมาปลูก เนื่องจากไผ่
ในป่าธรรมชาติมีปริมาณมากที่ช้างสามารถหากิน
ได้ ไผ่ตงที่เกษตรกรนำมาปลูกจึงไม่เป็นเป้าหมาย
ในการลงมาหากินของช้าง ได้รับผลกระทบบาง
ส่วน ก็มีการขายลำไผ่ ไปเพื่อเป็นการผลิตเฟอร์นิ
เจอร์ และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อ
นำไปจำหน่ายได้ ขณะเดียวกันในการดูแลบำรุง
รักษาก็ไม่ซับซ้อนจึงมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมาก
หันมาปลูกไผ่ตง และเพื่อการเข้าถึงมาตรการใน
การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
นายดำรงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า เกษตรกรจึง
รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่า
ตะเกียบขึ้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยมีนาย
ประสิทธิ์ รูปคำ เป็นประธาน ปัจจุบันมีสมาชิก
จำนวน 40 ราย มีพื้นที่ปลูก 352 ไร่ เป็นการเพาะ

การประกวดแปลงใหญ่ประจำปี 2563
ของพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก คณะกรร
การได้พิจารณาให้แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ
จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต
โดยแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ อยู่ในพื้นที่
ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประสบ
ปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร ซึ่งมี
ช้างป่าอาศัยและหากินจำนวนมาก แปลงเพาะ
ปลูกพืชของเกษตรกร จึงมักถูกช้างป่าลงมากิน
และทำลายเสียหายอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง



ปลูกในรูปแบบรวมกลุ่มร่วมกันผลิตเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พร้อมพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บริหารจัดการแปลงอย่าง

มีส่วนร่วมและรวมกันขายมีการพัฒนาแบบเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิตตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” จนสามารถสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาของผลผลิตกับพ่อค้าคนกลางได้ สามารถสร้างรายได้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

“การประกวดแปลงใหญ่ ก็มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการประกวดนี้นับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในขบวนการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มมีการปรับโครงสร้างการผลิตที่ทันต่อสถานการณ์อย่างเป็นการปัจจุบันสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย สามารถเข้าถึงวิทยาการ เทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ได้มากขึ้น ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด” นายดำรงฤทธิ์ กล่าว

เศรษฐกิจ...กับ 'เรือดำน้ำ'

ณวัฒน์ อิศรไกรศิลป์ พิธีกรคนดังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“ว่าจะไม่เขียนเรื่องนี้ แต่ไม่ไหวจริงๆ ในภาวะที่ลำบากขนาดนี้ มีความจำเป็นมากมายเฉพาะหน้า และเป็นปีโควิด-19

ทำไมต้องซ้ำเติมกันมากมายขนาดนี้ ที่สำคัญเงินกู้ทั้งนั้น และกู้มาแบบเต็มเพดาน

อย่าลืมนครินทร์วิทยากรที่มีค่าที่สุด นั่นก็คือ คนไทย คุณดูแลคนไทยดีพอหรือยัง ถึงเองบมหาศาลไปซื้อเรือดำน้ำ หรือถ้ามีเงินก็เอาไปคืนเงินกู้บ้างก็ได้ครับ

ฝากอ่านรายชื่อคนที่ยกมือให้ผ่านด้วยครับ ด้วยความเคารพ”

ผมหยิบยก “ความเห็น” ของคุณณวัฒน์ มาเป็นตัวแทนของความเห็นอีกหลายๆ ความเห็น ที่อ้างเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องโควิด-19 มาเป็นข้ออ้างเรื่องการขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อ “เรือดำน้ำ” ของกองทัพเรือ

1) การขออนุมัติงบประมาณเพื่อซื้อเรือดำน้ำ ไม่ใช่การทำชั่ว เขาขอ “เครื่องมือ” ไปทำหน้าที่ของเขา ในการปกป้องประเทศชาติ จะให้ก็ให้ จะไม่ให้ก็ไม่ให้ ไม่ต้องไปด่าเขา ให้เกียรติกันหน่อย เขาก็เป็นพลเมืองของประเทศ ดูแลประเทศไม่ต่างจากคนอื่น ๆ สิทธิในการขอเป็นของเขา สิทธิในการอนุมัติ เป็นของกรรมาธิการ ทั้งชุดอนุ ชุดใหญ่ และสุดท้ายต้องไปอภิปรายลงมติกันในสภาผู้แทนราษฎร ทำไมต้องทำเหมือนกองทัพเรือเป็นอาชญากร เป็นโจรชั่ว จะปล้นชาติอย่างนั้นล่ะ

2) ก่อนมาขอ เขาก็สำรวจตรวจสอบตัวเองแล้ว ทำในสิ่งที่ต้องทำและควรทำแล้ว เช่น คีงงบประมาณปี 2563 ให้ เสร็จจากเลื่อนการชำระหนี้ซื้อเรือดำน้ำเพิ่ม 2 ลำที่ว่าง มารอบนี้ก็ไปปลดระวางเรือหลวงอย่างน้อย 2 ลำ ตัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกอีกปาดะ เพื่อจะของบประมาณก้อนนี้ เขาพยายามแล้ว ไม่ใช่เห็นแก่ได้อยู่ฝ่ายเดียว



3) ข้อมูลจาก “ลูกทหารเรือ” คนหนึ่ง บอกว่า “ลูกทหารเรือขอพูดหน่อยครับ มันเป็นดิลตั้งแต่ปี'60 แล้วครับ นี่ก็ชะลอออกมาหนึ่งปีแล้ว ถ้าจะชะลออีกหน่อยก็เผลอจากกันไปไม่ว่ากัน แต่เอามาเล่นการเมืองนี่ไม่เข้าท่ากว่าครับ และปีหนึ่งใช้ 2-3 พันล้านบาทจากงบ ทร. ปีละสี่หมื่นกว่า นี่มันไม่มากนะครับ (อย่าลืมนะว่ากว่า 80-90% ของงบคือรายจ่ายประจำ) เก็บบริหารจัดการตัดลดส่วนอื่นๆ ไปไม่น้อยยอมปลดระวางแม่แต่เรือหลักอย่าง รล.พุทธยอดฟ้าฯ และ รล.พุทธเลิศหล้าฯ เพียงงานนี้ ไ้อยอดสองหมื่นล้านนั้นมันเจ็ดปีนะครับ ไม่น่าเอามาขยายความสร้างกระแสแบบนี้เลย

4) คุณณวัฒน์บอกว่า “...อย่าลืมนครินทร์วิทยากรที่มีค่าที่สุด นั่นก็คือ คนไทย คุณดูแลคนไทยดีพอหรือยัง ถึงเองบมหาศาลไปซื้อเรือดำน้ำ...” ถามว่าเรือดำน้ำ เขาซื้อไปดูปะการังเล่นกันหรือไงครับ เขาก็เอาไปดูแลคนไทยนั่นแหละ แต่ดูแบบเขา ตามหน้าที่เขา การเยาะหยามข้ามหัวกันแบบนี้ เป็นท่าทีที่ไม่สร้างสรรค์เลย

5) คุณณวัฒน์ยังมั่วเรื่อง “เงินกู้” ด้วย นี่คืองบประมาณปี 2564 ครับ ยังไม่มีการกู้อะไร ที่กู้ คือ งบประมาณแก้ไขปัญหาโควิด ที่ตอนนี้เอาไปทำอะไรมั่งเคยถามไหม? และกู้ยังไม่เต็มเพดาน แค่เกือบเต็ม (ฮา...)

6) ใครต่อใครต่างก็บอกว่า เศรษฐกิจแย่ๆ ทำไมไม่เอาเงินมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อน กรุณาตอบคำถามของผมต่อไปน่ะครับ

6.1 เศรษฐกิจแย่ แก้ด้วยการ “ถมเงิน” ลงไปอย่างเดียวหรือ? บอกมาหน่อยซิว่า ตอนนี้งบประมาณในกระทรวง

ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจรวมกันเป็นเงินเท่าไร? เทียบกับบซื้อ เรือดำนํ้าแล้วเป็นยังไง?

6.2 เศรษฐกิจแย่ แย่ยังไง แย่ตรงไหนบ้าง (ไม่ได้บอกว่าไม่แย่นะ แก่อยากให้ช่วยกันชี้ให้ชัด) ในแต่ละส่วนนั้นต้องแก้ไขยังไง ใช้เงินเท่านี้หรือ? เงินเป็นเครื่องมือเดียวในการแก้ไขหรือ?

6.3 แล้วเงินที่กู้มาจริงๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณปี 2564 นั้น เอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ใช้ไปเท่าไรแล้ว เกิดประสิทธิภาพอะไรขึ้นบ้าง

7) เราเอาแต่พูดๆ กันว่า เศรษฐกิจต้องแก้ แต่เคยคิดไหมว่า มันต้องแก้ยังไง แล้วรัฐบาลเขาเอาจริงเอาจังไหมที่จะแก้ ใช้เงินไปเท่าไร ใช้ยังไงมีประสิทธิภาพไหม ผมคิดว่า “ประสิทธิภาพ” จะทำให้เราใช้เงินน้อยลง จนมีเหลือไปทำเรื่องอื่นได้ด้วย

8) ในขณะที่เราเห็นบซื้อเรือดำนํ้าว่าเท่าไร แต่เราเห็นบของกระทรวงอื่นไหม ว่าเอาไปทำอะไรบ้าง เอาไปเท่าไร เช่น งบกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เท่าไร จะเอาไปทำอะไร งบกระทรวงเกษตรฯ กลัง พาณิชย อุตสาหกรรม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แรงงาน สำนักนายกฯ กม.นาคมน ฯลฯ ไม่มีอะไรที่อู้อยู่เฉยๆ หรือ เปิดหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ดูสิ เศรษฐกิจไม่ได้ แต่ตัวเองบไปซื้อโฆษณาอยู่เลย บางอย่างไม่ได้โฆษณาอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของประชาชนเลย โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย

9) ไซ้ เรือดำนํ้า มันจับต้องได้ มันนี่ก็บอกว่า “ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับฉัน” แต่อื่นๆ ละ เกี่ยวอะไรไหม แก่ เศรษฐกิจไหม เราก็ดูไม่ได้ไปตรวจสอบ ไม่ได้ถูกชี้มาให้รู้สึก เราจึงมาเกรี้ยวกราดกันกับเรือดำนํ้าอย่างเดียว

10) ถนนหนทางจำเป็นไหม ในเวลาโควิดระบาด ที่ต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำไมไม่บอกให้หยุดสร้างบ้างละ สนามบินทำทำไม ใครจะบินมา เอาเงินมาช่วยประชาชน

ก่อนนี้ อย่าซ้ำเติมกัน คิดอย่างนี้ได้ไหม ก็ไม่ได้อีก เพราะมันสร้างเพื่อรองรับวันข้างหน้า “เรือดำนํ้า” ก็เช่นเดียวกัน มันต่างกันยังไง แก่คุณไม่ได้ใช้มัน ก็แปลว่ามันไม่จำเป็นกับประเทศอย่างนั้นหรือ

11) ผมจึงคิดว่า เรื่องนี้ควรได้รับการ “ชั่งน้ำหนัก” ด้วยเหตุผล ผมสมไปกับการกระตุ้นให้ฝ่ายเศรษฐกิจใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างทุ่มเทจริงจังมากกว่าทุกวันนี้ ที่ทำงานเหมือนใช้ระบบ “อัตโนมัติ” ที่ฝ่ายเศรษฐกิจยังไม่ได้ “จับเคล็ดองาน” อย่างเต็มที่ ปล่อยให้ระบบราชการทำงานเอง แล้วกลายเป็นว่า ปัญหาเศรษฐกิจถูกใช้เป็นข้ออ้างไปเสียทุกอย่าง

12) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกองทัพเรือเตรียมซื้อเรือดำนํ้าที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า ขณะนี้ประเทศเกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ เปรียบเสมือนเกิดสงครามเช่นกัน แต่เป็นสงครามทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น สงครามด้านการสู้รบด้วยอาวุธ ชะลอก่อนได้หรือไม่ งบประมาณที่จะซื้อเรือดำนํ้า จำนวน 22,500 ล้านบาท ควรนำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะต้องตามสถานการณ์วิกฤติของประเทศ เช่น นำงบประมาณมาอุดหนุนด้านการศึกษาของลูกหลานเยาวชนที่พ่อแม่ ครอบครัวต้องตกงาน

นายชวลิต กล่าวว่า การที่นายกรัฐมนตรีบอกว่า การจะซื้อเรือดำนํ้าหรือไม่ เป็นเรื่องของกรมการงบประมาณ เหมือนที่นายกรัฐมนตรีเคยบอกว่า การจะแบน 3 สารพิษหรือไม่ เป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งทั้งสองประเด็นดังกล่าวเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ เป็นการลอยตัวหนีปัญหา เมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รับผิดชอบกำกับนโยบายทุกกระทรวง ทบวง กรม ยามมีวิกฤติบ้านเมือง นายกรัฐมนตรีย่อมสามารถมอบนโยบายปรับ ลด งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติ

และประชาชนได้ตามสถานการณ์

“ถ้าจะให้กรรมการ คณะกรรมการฯ หรือข้าราชการที่ดี ตัดสินใจในระดับนโยบายสำคัญของประเทศได้ ก็ไม่ควรมีนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ ซึ่งในข้อเท็จจริง เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ควรกลับมาสู่ในโลกของความเป็นจริงที่นายกฯควรฟังเสียงประชาชน ว่า วิฤติเศรษฐกิจของประเทศและความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ ประชาชนไม่ต้องการเรือดำน้ำ แต่ต้องการให้งบประมาณนั้นไปช่วยเหลือประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง”

นายชวลิต กล่าวอีกว่า นายกฯควรทบทวนนโยบาย โดยนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นตัวตั้ง จะบรรเทาเบาบางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลงไป ในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย เราให้ความเคารพ ศรัทธา กองทัพเรือที่สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยมาตลอดอย่างยาวนาน หน่วยและบุคลากรในพื้นที่ทั่วประเทศของกองทัพเรือล้วนทำงานสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเช่นกัน

“การที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำ เป็นการให้ความเห็นโดยสุจริตใจ เป็นการให้ความเห็นในเชิงนโยบาย ซึ่งอยู่ในอำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ไม่มีใครคิดใจการปกป้องภารกิจ ปกป้องงบประมาณขององค์กรที่รับผิดชอบในฝ่ายปฏิบัติแต่อย่างใด ยิ่งหวังที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองในแนวทางประชาธิปไตยร่วมกันในอนาคตสืบไป” สส.นครพนม พรรคเพื่อไทยกล่าว

13) สิ่งที่นายชวลิตกล่าว ก็คือการย้ำว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยแสดง “ภาวะผู้นำ” ในเชิง “นโยบาย” โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ จะเห็นได้ชัดว่า แม้แต่งบประมาณปี 2564 ที่พิจารณากันอยู่ ก็เป็นการทำงบประมาณในภาวะปกติ ไม่ใช่ในภาวะวิกฤติ โดยที่ผู้นำก็ไม่ได้รู้สึกอะไร จึงไม่มียุทธศาสตร์ในภาวะวิกฤติปรากฏขึ้น

ขอทำนายว่า ด้วยกระแสสังคม และความเปราะบางทางการเมืองของรัฐบาลในเวลานี้ ในที่สุด “เรือดำน้ำ” จะไม่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ รัฐบาลจะเลือกใช้จ่ายเงินตอบสนองความต้องการแก้รัฐธรรมนูญ ตั้ง ส.ส.ร. และเลือกตั้งใหม่ก่อน ทั้งๆ ที่ใช้งบประมาณมากกว่า!!